
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2023, miðvikudaginn 21. júní var haldinn 414. fundur samstarfsnefndar skíðasvæða 

höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14 og hófst kl. 08:20. 

Mættir:  Kristín María Thoroddsen varaformaður Hafnarfirði, Bjarni Theodór Bjarnason 

Garðabæ, Andri Steinn Hilmarsson varamaður fyrir Sigvalda Egill Lárusson Kópavogi og 

Sævar Birgisson Mosfellsbæ.   

Magnús Örn Guðmundsson Seltjarnarnesi boðaði forföll. 

Jafnframt: Eiríkur Björn Björgvinsson sviðsstjóri, Anna Karen Arnarsdóttir fjármálastjóri, 

Magnús Árnason forstöðumaður skíðasvæðanna og Helga Björnsdóttir verkefnastjóri sem ritaði 

fundargerð.  

 

Þetta gerðist: 

 

1. Lagt fram minnisblað VSÓ dags. 19. júní 2023 um stöðu snjóframleiðslu í Bláfjöllum. 

 Einar K Stefánsson verkefnastjóri tekur sæti á fundinum undir þessum lið.  

 

2. Lagt fram minnisblað forstöðumanns dags. 18. júní 2023 um Hjólagarð í Skálafelli.  

 Samþykkt að hvíla svæðið í sumar vegna lélegs ástands brauta.  Verður endurskoðað í 

haust með framhaldið. 

 

- kl. 09:10 tekur Þorvaldur Daníelsson formaður sæti á fundinum. 

 

3. Lagt fram 4. mánaða rekstraruppgjör skíðasvæðanna – trúnaðarmál.   

 

 
Fundi slitið kl. 10:00 

 
Þorvaldur Daníelsson 

 
 Kristín María Thoroddsen     Andri Steinn Hilmarsson 

Bjarni Theodór Bjarnason      Sævar Birgisson 
  

 


